



ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน ๔ อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาชีววิทยาการเกษตร

ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาชีววิทยาการเกษตร จำนวน ๔ อัตรา โดยรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ความตามทราบแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาชีววิทยาการเกษตร

ตำแหน่ง	รายละเอียด
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโภชนศาสตร์ (Human Nutrition) โภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (A๕๓๔)	๑. นายจักรพงศ์ ภิญโญ
ตำแหน่งที่ ๒ สาขาระบบมาตรฐานทางด้านอาหาร (Food Standard System) (A๕๓๕)	๑. นางสาวสมัชญา งามสุข ๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาภรณ์ ผลไพบุลย์ ๓. นางปรียานุช แสงประยูร ๔. นางสาวขวัญใจ กลิ่นจกกล
ตำแหน่งที่ ๓ สาขาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) (A๕๓๖)	ไม่มีผู้สมัคร
ตำแหน่งที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences) (A๕๓๗)	ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ

๒. รายละเอียดการสอบคัดเลือก

๒.๑ กำหนดการสาธิตการสอนต่อคณาจารย์โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน (๑๕ นาที) และสัมภาษณ์เบื้องต้น (ไม่เกิน ๓๐-๔๕ นาที) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพย์สิน คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีกำหนดการดังนี้

ตำแหน่ง	เวลา	หัวข้อสาธิตการสอน
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโภชนศาสตร์ โภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (A๕๓๔)	๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	Nutrition for Different Ages and Innovation Future Trends in Food Nutrition
ตำแหน่งที่ ๒ สาขาระบบมาตรฐานทางด้านอาหาร (Food Standard System) (A๕๓๕)	๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป	สรุปองค์ความรู้ Food Safety ในปัจจุบัน Summary of Current Food Safety Knowledge

๒.๒ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยการนำเสนอผลงาน ไม่เกิน ๑๕ นาที และสัมภาษณ์ ไม่เกิน ๓๐ นาที โดยวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๒.๓ ผู้มีสิทธิสอบต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาของผู้สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สอบจะต้องชำระค่าทดสอบ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทางมหาวิทยาลัยยังคงการจัดทดสอบฯ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๔ และจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบกำหนดทดสอบภายหลัง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ปภพ.

(รองศาสตราจารย์ปภพ สิ้นชยกุล)

คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน